
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

************************** 

 

ผู้มาประชุม 

1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพรทูรย ์ รตันพรวารีสกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง
๑3.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
14.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
15.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
16.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
17.นายชวิน  ปิตเุตชะ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย 
18.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
19.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
20.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
21.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
22.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
23.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
24.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
25.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
 
 
 
 
 
 

26.นายเดชา… 
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26.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
27.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์ 
28.นายมนัสวัฒน์  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
2.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกยีรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
      รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทนสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณและ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.นายนำพล  ไชยชาญ   (แทน) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17.นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
 
 
 
 

19.นายสุรพล… 
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19.นายสุรพล  สุทธิจินดา  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพลังงาน 
20.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

21.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินระยอง 

22.นายนัทธนากรณ ์ พิมพ์เนาว์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
   อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

๒3.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
   บ้านค่าย(วัดหวายกรอง)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
   สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 

24.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
25.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
26.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
27.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
28.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
29.นางธัญวรัตน ์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
30.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
31.นางพชรชล  บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ 

ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน 
    และโครงการ 
32.พ.จ.อ.หิรัญ  กล่อมแก้ว  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
33.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
34.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
35.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
36.นายพงศา ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
37.นางสาววรินทร  กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
 

 
 
 

 
 

38.นางศุภลักษณ.์.. 
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38.นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
39.นางสาวอภิรดี  โซนิรัตน์   หวัหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ 
40.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
41.นายกติติพงษ์ คำทราย   หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรงุ 
42.นางสุภาพร คำเสนาะ  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
43.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบญัชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
44.นางสุนทรี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
45.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
46.นางสาวหทัยชนก มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและ
สารสนเทศ 

47.นางธีระนันท ์ คำทอง    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
48.นางสาวณฐักานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
49.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
51.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
52.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  10.24  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
 จำนวน.....28......คน ครบองค์ประชุม 
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  โดยกำหนดระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 7  
สิงหาคม  2566 เป็นต้นไป  ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  แล้วนั้น 
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บัดนี้  ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2566 แล้ว อาศัย

อำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  มาตรา 24  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566   
ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ลงชื่อ นายเดชาธร รูปเลขา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ทีไ่ด้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2566  
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 ไปแล้ว นั้น  ประกอบกับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้ อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕66  ในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุม    
ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
กระผมขอเปิดการประชุมครับ         

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา       - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี ๒๕๖6  เมือ่วันที ่27 มิถุนายน ๒๕๖6 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

นายรุ่งโรจน์… 
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นายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้กอ่นเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 
ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.เผ่าพัน โสภณ 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาตขอเชิญ ส.อบจ.เผ่าพัน โสภณ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.เผ่าพัน โสภณ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผมนายเผ่าพัน โสภณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 

อำเภอเมืองระยอง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 5/25๖6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕65  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   - วันที่ 27 มิถุนายน 2566  มีจำนวน 47 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 25 คน  ลาประชุม จำนวน 5 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จำนวน 12 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 12… 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
- ส.อบจ.ชลอ นาดำ  แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก รพ.สต.หนอง

ค้างคาวที่อบจ.รับการถ่ายโอน สถานที่อยู่ลึกมากจึงอยากได้ป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 3–4 ป้าย  
เพ่ือบอกทางว่าอีกกี่กิโลจะถึง รพ.สต. และที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายเองก็อยู่ลึกเหมือนกัน เป็นการ   
ร้องขอของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เรื่องที่สอง รพ.สต. ดังกล่าว อยากได้รถยนต์ในการปฏิบัติงานเชิงรุก 
เวลาจะออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ที่ดูแลรับผิดชอบ  

- ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์  แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
เรื่องรถขยะ พอส่งขยะเสร็จจะนำไปล้างลงรางอยากทราบว่ามีระบบปฏิบัติการของศูนย์ในการนำน้ำ
ไปบำบัดหรือไม่หรือปล่อยลงรางไปเลย เรื่องที่สอง เมื่องบประมาณปีที่แล้ว สภาฯแห่งนี้ได้อนุมัติ
อุดหนุนงบประมาณไปทำระบบบำบัดใหม่ซึ่งได้ทำเสร็จแล้วใช้ไประยะหนึ่งบ่อบำบัดเราใช้งานไม่ได้ 
ผมได้เข้าไปดูปรากฏว่าสายไฟ ที่เกี่ยวกับระบบบ่อบำบัดและระบบปั๊มน้ำโดนดึงออกหมดเลยครับ 
เรื่องที่สาม การขนถ่ายขยะ ผมไปเห็นมาว่ารถขยะบางตำบลพอขับมาส่งแล้วเทลงเลยแล้วนำเอารถ
แบคโฮมาตักไปใส่รถพ่วงขยะที่นำมาทิ้งและเตรียมขนมายังศูนย์ใหญ่ก็เอากลับมาเติมที่รถพ่วงอีก 
และชาวบ้านในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำขยะไหลและส่งกลิ่นเหม็น 

- ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ขอเสนอทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้ 
เรื่องแรก ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้ส่งรถแบคโฮไปเคลียริ่งซอย
สุพรรณ เรื่องที่สอง เรื่องถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาล บริเวณแยกลุงอุ้ยไปยังเทศบาลจอมพล
เจ้าพระยา ตอนนี้ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากสถานีตำรวจและงานกู้ภัยก็คือเส้นจราจรครับ  
เนื่องด้วยว่าถนนมีการขยายใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้ขยายใหญ่ตลอดเส้นทาง ระยะทางเกือบ 16 กิโลเมตร 
เส้นจราจรได้จางหายทั้งเส้นขอบทางและเส้นกลางถนนทำให้คนขับรถไม่เห็นเส้นจราจร ตลอดจน
เรื่องท่อระบายน้ำ เนื่องด้วยว่าถนนเส้นนี้แต่เดิมเป็นแค่รางตัววีในการรับน้ำ ทำให้น้ำท่วมทุกครั้ง
เวลาฝนตก ผมเกรงว่าในอนาคตถ้าไม่มีรางระบายน้ำที่ถูกหลักแล้ว เวลาฝนตกจะทำให้สภาพถนน
เสื่อมชำรุดมากกว่านี้ 

โดยเลิกประชุมเวลา 12.36 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2       
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖6 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ… 
 



 
- 8 - 

 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม    

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ 
สมัยที ่2 ประจำป ี๒๕๖6 เมื่อวันที ่27 มิถุนายน ๒๕๖6 

    รับรอง           จำนวน .....24....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติ… 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการทีไ่ด้ก่อหนี้ผูกพันไว้
แล้ว กรณีขอเพ่ิมวงเงิน  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
กองสาธารณสุข 
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด   

ข้อความเดิม  
 กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 6,493,350.-บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อย-

ห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่ เกาะเสม็ด 
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 6,493,350.-บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพัน-
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 6,493,350.-บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหม่ืนสามพัน-

สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 6,511,140.-บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-

หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ข้อความใหม่ 
 กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 7,193,350.-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสาม

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด 
ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 6,493,350.-บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพัน- 
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 7,193,350.-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืน-

สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ... 
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 ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 6,511,140.-บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 - โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จงัหวัดระยอง  

ข้อความเดิม 
 กองสาธารณ สุข ตั้ งไว้  78 ,840 ,000 .-บาท (เจ็ดสิบแปดล้ านแปดแสน 

สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ 
ครบวงจร จังหวัดระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 78,840,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-    
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 78,840,000.-บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-
สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 79,056,000.-บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าหมื่นหกพัน-
บาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ 
 กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 89,040,000.-บาท (แปดสิบเก้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด
ระยอง ผูกพันงบประมาณ 3 ปี  

 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 78,840,000.-บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน-    
สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 89,040,000.-บาท (แปดสิบเก้าล้านสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 79,056,000 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านห้าหมื่นหกพัน-

บาทถ้วน) 
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้คลี่คลายลง 

ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองกลับสู่สภาวะปกติ  
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดระยองเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ปริมาณขยะมูลฝอยในรอบปีที่ผ่านมา มีปริมาณมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 97 ระบุว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (3) เป็นการแก้ ไข
เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือ 
 

 
 
 
 
 

ข้อตกลง... 
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ข้อตกลงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมี
ความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการ
ทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป และตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นกรณีเพ่ิมวงเงิน  

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงินดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ เนื่องจากการประมาณการของกองสาธารณสุข 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องขยะบนเกาะเสม็ดและศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
ครบวงจร จังหวัดระยอง ได้มีการประมาณการเอาไว้ แต่เนื่องจากว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้ 
เป็นการประมาณการในสถานการณ์ที่ เราคาดการณ์ไว้ว่าจะใช้วงเงินเดิมที่ ได้ตั้งเอาไว้ 
แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-2019 ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัดระยองกันมากขึ้น ทำให้ขยะมูลฝอยมากขึ้น ซึ่งวันนี้ทางกองสาธารณสุขประมาณการแล้ว
ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้น ทำให้การจ้างเหมาที่เราจ้างเหมาไป งบประมาณไม่เพียงพอ     
ที่จะจ่ายเพ่ือให้กำจัดขยะ จึงต้องมาขออำนาจของสภาฯให้เห็นชอบ เพ่ือตั้งงบประมาณ    
จ่ายให้กับผู้ที่มารับกำจัดขยะในสถานการณ์ที่มีขยะเพ่ิมขึ้น ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในญัตตินี้ กระผมขอเรียนว่าการ

บริหารศูนย์กำจัดขยะจังหวัดระยอง มี 2 ส่วนนะครับ ส่วนแรกคือที่เกาะเสม็ด เราได้ทำ
สัญญาไว้แล้ว และศูนย์กำจัดขยะใหญ่ของ อบจ.ระยองก็ทำสัญญาไว้แล้ว 3 ปี ในปี 2566 
ที่เกาะเสม็ดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากขึ้น ปริมาณขยะที่คำนวณไว้ เฉลี่ย 15 ตัน/1 วัน 
เพ่ิมเป็น 20 ตัน/1 วัน เมื่อเพ่ิมเป็น 20 ตัน เงินจึงขาดไป 700,000 บาท ตามญัตติที่เสนอ 
เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณปี 2566 ต้องหาเงินเพ่ิมให้การกำจัดขยะที่เกาะเสม็ดเพ่ิมอีก 
700,000 บาท และที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรใหญ่ของเรา เงินขาดไปอีก 10,200,000 
บาท เนื่องจากปริมาณขยะจากเทศบาลมาบตาพุด ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา เปิดบ่อขนขยะ
มาทิ้งให้เราอีกประมาณ 15,000 ตัน เพราะฉะนั้นทำให้เงินการทำสัญญาไว้กับผู้รับจ้างใน
การกำจัดขยะขาดไปอีก 10,200,000 บาท รวมทั้ง 2 ยอดแล้ว ทำให้เราต้องมีการโอนลด
ในหน่วยงานที่เราสามารถจะโอนลดได้ ขอบคุณครบั 

 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....27.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น      

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพ่ิมวงเงิน  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว กรณีเพิม่วงเงนิ 

อนุมัติ           จำนวน .......26.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖6 
       (นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น  

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกบัญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ รองนายกฯประสานต์ พฤกษาชาติ แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
 
 

นายประสานต์… 
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นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างสอนของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
- วิทยาลัยฯ เป็นเงิน 157,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน) 
แผนงานกองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท ค่าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างถนน 
- กองช่าง เป็นเงิน 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใชส้อย 
 
 
 
 
 
 

ประเภท รายจ่าย… 
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 6,743,000.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
- กองสาธารณสุข เป็นเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืนๆ 
กองสาธารณสุข 
- โครงการจ้างเหมาบริหารจั ดการขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่ เกาะเสม็ด เป็น เงิน

700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด

ระยอง เป็นเงิน 10,200,000.-บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) 

รายการโอนลด จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 10,976,000.- บาท (สิบล้านเก้าแสน-
เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)รายการโอนเพ่ิม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,976,000.- บาท 
(สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในญัตตินี้จะมีการโอนเพ่ิมทั้งหมด 

3 รายการ รายการที่ 1 โอนเพ่ิมให้กับการกำจัดขยะที่เกาะเสม็ด เป็นเงิน 700,000 บาท 
รายการที่ 2 โอนเพ่ิมให้กับการกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร เป็นเงิน 10,200,000 บาท 
รายการที่ 3 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนเงิน 76,000 บาท โอนเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 
10,976,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคณุครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่      
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......28......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6   
    อนุมัติ       จำนวน ......27.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
และเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ   
ของสภาท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพ่ือจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่
ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 
 
 

(2) ต้องไม่นำไป... 
 



 
- 16 - 

 
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้ งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์

ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน 
รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ไดก้ำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้
เงื่อนไขตาม (2) ได้  โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงบประมาณ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนญุาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเงินอุดหนุน
  เฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

ประเภท รายจ่าย… 
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 54,500.-บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- สำนักยุทธศาสตร์ฯ  เป็นเงิน 11,129,925.-  บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่น-

เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 190,000.-บาท (หนึ่งแสนเกา้หมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 49,000.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
กองการศึกษาฯ 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 288,000.-บาท  

(สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 262,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพัน-

บาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ประเภท เงินเพิ่ม... 
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ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 31,000.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ประเภท เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 124,800.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
กองการศึกษาฯ 
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบน้ำสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เป็นเงิน 

400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน เป็นเงิน 540,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย        

งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
กองการศึกษา ฯ 
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงด้วย EF (Executive 

Functions) เป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสน

บาทถ้วน) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ สังกัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 85,100.-บาท (แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 20,405.-บาท (สองหมื่นสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

งานระดับ... 
 



 
- 19 - 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 260,000.-บาท (สองแสนหกหมื่น-

บาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 600,000.-บาท 

(หกแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 596,000.-บาท (ห้าแสน-     

เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 393,000.-บาท 

(สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 266,000.-บาท (สองแสน-   

หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 203,000.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 303,000.-บาท 

(สามแสนสามพันบาทถ้วน) 
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 134,000.-บาท (หนึ่งแสน- 

สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 67,000.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 151,000.-บาท 

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถว้น) 
ประเภท เงินอื่นๆ  
ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 176 ,000.-บาท (หนึ่งแสน-   

เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 136,000.-บาท 

(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

งบดำเนินงาน… 
 



 
- 20 - 

 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์  
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 9,000.-บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาตติากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 80,000.-บาท 

(แปดหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 143 ,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น-     

สามพันบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขอ้บัญญัติฯ หน้า 539) 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสน-
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมืน่บาทถว้น 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกจิ เป็นเงิน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 357 ,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่น-     

เจ็ดพันบาทถ้วน) 
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 80,000.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

งบดำเนินงาน… 
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งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อบัญญัติฯ หน้า 608) 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- วิทยาลัยฯ เป็นเงิน 144,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
วิทยาลัยฯ 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ TRCT OPEN 

HOUSE เป็นเงิน 29,595.-บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างชาวต่างชาติของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 834,900.-บาท (แปดแสน-   
สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

งบลงทุน 
หมวด ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
วิทยาลัยฯ 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  เป็นเงิน 

150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข... 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
กองสาธารณสุข  
- โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
ที่ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

- โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
(Incident Command System: ICS) เป็นเงิน เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนจังหวัดระยองของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถว้น) 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สำนักปลัดฯ เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่สตรีจังหวัดระยอง 
- สำนกังานเลขาฯ เป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) 
โครงการเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยแก่เยาวชนในจังหวัดระยอง  
- สำนักงานเลขาฯ เป็นเงิน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษาฯ... 
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กองการศึกษาฯ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจ วัฒนธรรม    

อย่างยั่งยืน เป็นเงิน 2,990,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถว้น) 
- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นเงิน 507,200.-บาท (ห้าแสนเจ็ดพัน-

สองร้อยบาทถ้วน) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
สำนักปลัดฯ 
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เป็นเงิน 1,217,600.-บาท (หนึ่งล้าน-

สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- โครงการเล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย เป็นเงิน 1,312,345.- บาท (หนึ่งล้าน-

สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท ค่าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างถนน  
- กองช่าง เป็นเงิน 14,911,000.-บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
งานก่อสรา้ง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ กสายรุ่ ง เรือ งพั ฒ นา เป็ น เงิน 

5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรเสน เป็นเงิน 

380,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

หมวด ค่าใช้สอย… 
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หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ 
สำนักปลัดฯ  
- โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดระยอง  

เป็นเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  

เป็นเงิน 22,000,000.-บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดระยอง

เป็นเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน  ๆ
กองทรัพยากรฯ 
- โครงการกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบไร้สารพิษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม               

เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองทรัพยากรฯ 
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบ เป็นเงิน 14,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
- กองทรัพยากรฯ เป็นเงิน 32,500.-บาท (สามหมืน่สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเพ (ระยะที่ 2) เป็นเงิน 37,500.-บาท (สามหมื่นเจ็ด

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทุน… 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
สำนักงานเลขาฯ 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิงทรงเตี้ย เป็นเงิน 27,000.-บาท (สองหมื่น-    

เจ็ดพันบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก เป็นเงิน 27 ,500.-บาท (สองหมื่น-       

เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อเก้ าอ้ีพลาสติกขาเหล็กชุบโครเมียม เป็น เงิน  113 ,400.- บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุฟองน้ำและหุ้มด้วยหนัง PU เป็นเงิน 4,368.- บาท (สี่พันสามร้อย-

หกสิบแปดบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน หุ้มผ้า Mesh เป็นเงิน 9 ,520.- บาท (เก้าพันห้าร้อย-      

ยี่สิบบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีขาไม้สีขาว เป็นเงิน 7,812.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เป็นเงิน 3,990.- บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะจัดสัมมนาพับได้ เป็นเงิน 9,180.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อม่านม้วนพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 184,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น-     

สี่พันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซือ้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

เป็นเงิน 18,500.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อปั๊มไดโว่ (ลูกลอย) เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อลำโพงแบบมีล้อลาก เป็นเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 500,000.- บาท 

(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ์… 
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ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว เป็นเงิน 300,000.- บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อเตาไมโครเวฟ เป็นเงิน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมสำหรับรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,075.- บาท (เจ็ดพัน-     

เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์กาแฟ (ห้องรับรอง) เป็นเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ล้างจาน (ห้องรับรอง) เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซือ้พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อระบบดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้งภายในศูนย์บริการการพัฒนา

ปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง (บริเวณสะพานจัมปานคร) เป็นเงิน 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่  1 เป็นเงิน 
12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA เป็นเงิน 17 ,100.- บาท (หนึ่งหมื่น-    
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ประเภท ครุภัณฑ์สนาม 
สำนักปลัดฯ 
- ค่าจัดซื้อโตะ๊ม้าหินอ่อน เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
สำนักปลัดฯ  
- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 9  

เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

งานวางแผนสถิติ… 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 เป็นเงิน 

15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เป็นเงิน 2,500.- บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
สำนักปลัดฯ 
- ค่ าจัดซื้ อ เรือกู้ ภั ยพร้อม อุปกรณ์  เป็น เงิน  2,500,000.- บาท (สองล้ าน -           

ห้าแสนบาทถ้วน) 
งานจราจร 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน อบจ.รย.0204 สายบ้านสุขไพรวัน – 

บ้านเกาะลอย เป็นเงิน 1,492,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10026 สายบ้านเขาน้อย –  

บ้านทุ่งเสาธง เป็นเงิน 161,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน อบจ.รย.0115 สายตอนแยกทางหลวง

หมายเลข 3 – ท่าเรือแกลง เป็นเงิน 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10014 สายตอนตะพงนอก- 

บ้านแลง เป็นเงิน 914,000.-บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน อบจ.รย.0305 สายบ้านชากทองหลาง- 

บ้านหนองพะวา เป็นเงิน 497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง… 
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- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10043 สายบ้านหนองตะพาน-

บ้านหนองละลอก เป็นเงิน 498,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน อบจ.รย.0803 สายถนนภายในนิคม

สร้างตนเอง สาย 11 เป็นเงิน 497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10050 สายปลวกแดงโรงน้ำตาล 

(ระยะท่ี 2) เป็นเงิน 1,684,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10016 สายตอนแยกทางหลวง

หมายเลข 3 (เขายายชุม ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3145 (สวนสน) เป็น เงิน 
496,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10038 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3 (สี่แยกกองดิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3406 (สำนักสงฆ์เขาวงศ์) เป็นเงิน 
2,422,000.-บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน อบจ.รย.0215 สายตอนแยกไปปากน้ำ
ประแสร์ เป็นเงิน 1,580,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 2,133,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานจราจรถนน รย.ถ.10062 สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 3143 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3191 เป็น เงิน  1,080,000.-บาท        
(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 

252,500.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 

247,500.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้ อครุภัณฑ์ดนตรีสากล โรงเรียนนานาชาติตากสิน แกลง เป็น เงิน 

199,400.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 

งานระดับมัธยมศึกษา… 
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งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นเงิน 200,525.- บาท 

(สองแสนห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
วิทยาลัยฯ 
- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา     

ตากสินระยอง เป็นเงิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้ านค่าย 

จังหวัดระยอง เป็นเงิน 5,180,000.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน 
กองการศึกษาฯ 
- โค รงการจั ดซื้ อที่ ดิ น  เพ่ื อส ร้ างศูน ย์ วัฒ น ธรรมจั งห วัด ระยอง เป็ น เงิน 

22,000,000.-บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทุน 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อชุดถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 

ถนนสายชากลาว-ห้วยมะเฟือง เป็นเงิน 1,190,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 19 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 เป็นเงิน 

6,100,000.-บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา (แยกลุงอุ้ย) เป็นเงิน 2 ,430,000.-บาท  

(สองล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองชากขุนวิ เศษ เป็น เงิน 

3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง       

ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นเงิน 10,240,000.- บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นกระบก เป็นเงิน 1,800,000.-บาท 

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยผู้โดยสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

บริเวณถนน รย.ถ.10062 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3143 – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3191 เป็นเงิน 497,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสระเก็บน้ำดิบทับมา 

(ระยะท่ี 2) ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 467,000.-บาท (สี่แสน-
หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 
 
 
 
 

กองทรัพยากรฯ... 
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กองทรัพยากรฯ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
กองทรัพยากรฯ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น เป็นเงิน 14 ,500.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน-     

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยเศษอาหาร เป็นเงิน 32 ,500.-บาท (สามหมื่นสองพัน-       

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 69 รายการ เป็นเงิน 79,919,870.-บาท (เจ็ดสิบเก้าล้าน-

เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 62 รายการ                 
เป็นเงิน 79,919,870.-บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อย - 

เจ็ดสิบบาทถ้วน)  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังกล่าวนี้ 
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตเรียนว่าในขณะนี้ใกล้

สิ้นงบประมาณปี 2566 ฝ่ายบริหารของอบจ.ระยอง ได้พยายามเก็บเงินที่สามารถที่จะ
จัดเก็บได้ ตามที่ได้เสนอญัตติไปนั้นจะเห็นว่าเรามีการโอนลด โครงการที่สามารถลดได้ไม่
กระทบกระเทือน จากการประมูลงานบ้าง ส่วนอ่ืนบ้าง เราโอนลดไปทั้งหมด 69 รายการ    
ในขณะเดียวกันเรามาดูงานที่เราโอนเพ่ิม 62 รายการ เป็นเรื่องการซ่อมแซมถนน การตีเส้น
จราจร หรือภารกิจอ่ืนๆที่จำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นรายการใหม่ จะเห็นว่า   
เป็นโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในปี 2566 เพราะถ้าเราไม่เก็บเงิน      
ก็จะตกเป็นเงินสะสมจะทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนา เพราะฉะนั้นพยายามให้เจ้าหน้าที่   
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกองยุทธ์ฯ เก็บทุกบาท รวมแล้วที่จะโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
62 รายการ เป็นเงิน 79,919,870.-บาท จึงเรียนมาให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรง
เกียรติได้พิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่      
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......25.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  และเงิน
  อุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จำนวน .......24......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
เลขานุการสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
   (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
   วรรคท้าย การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

แล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล 
 ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือให้การดำเนินการ
ตามภารกิจเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2564 นั้น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเรียนว่า เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ทำการสำรวจครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน   เป็นเงิน 823,139.- บาท 
2.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เป็นเงิน 654,300.- บาท 
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 666,470.-บาท 
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน   17,000.-บาท 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน   54,000.-บาท 
6.ครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงิน   38,500.-บาท  
7.ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เป็นเงิน   35,100.-บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,288,509.- บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อย-    

เก้าบาทถ้วน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติการ
ใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการฯดังกล่าว เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

ขออนุญาตชี้แจง… 
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 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินบำรุงนะครับ ซึ่งตาม

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายของเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
ขององค์กรท้องถิ่นนั้น เงินบำรุงที่ทาง รพ.สต. และอนามัยที่มีอยู่ ถ้าเกิดจะขอใช้เงินบำรุง
จะต้องเสนอให้นายกฯนำเข้าสภาฯ เพ่ือให้สภาฯเห็นชอบถึงจะดำเนินการใช้เงินบำรุงได้ครับ 
ขอบคณุครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่      
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

    อนุมัติ       จำนวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 กระผมขอมอบ นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่าง… 
 



 
- 35 - 

 
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ         

แตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น      
ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง         
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน                      

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรอืชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ  
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้    
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไมใ่ห้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
 
 
 

ถ้าข้อความ… 
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  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบรา่งข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้ น           
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยิะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 3,000,000,000.-บาท 
(สามพันล้านบาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป 

         1. แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม 514,181,875.-บาท 
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม   11,400,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 

ข. ด้านการบริการ… 
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ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

         1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม 713,107,793.-บาท 
         2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม 414,782,112.-บาท 
         3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม     4,200,000.-บาท 
         4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 173,974,440.-บาท 
         5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม   44,154,500.-บาท 
         6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    ยอดรวม 204,896,800.-บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม 536,355,670.-บาท 
         2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม 214,576,220.-บาท 

ง. ด้านการดำเนินงานอืน่ 
          1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม 168,370,590.- บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  มีรายจ่ายทั้งสิ้น 5,718,193.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น-
แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) 

         แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
       ก. ด้านการเศรษฐกิจ 

      1. แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม   5,694,400.-บาท 
        ข. ด้านการดำเนินงานอื่น 

      1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม       23,793.-บาท 
เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริห ารที่ ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพ่ือสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  ข้อระเบียบ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ข้อ 11 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ 

ทัง้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอำเภอ
อนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ” 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 22 “ให้ใช้แผน… 
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ข้อ 22 “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ

งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” 

ข้อ 23 “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

     เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” 

  จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เป็นอีกปีที่ฝ่ายบริหาร
ได้เสนองบประมาณปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมียอดรวมที่ประมาณการไว้ 3,000,000,000 บาท 
เป็นรายจ่าย กระผมได้นำเรียนข้อมูลให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ         
ได้รับทราบ ในปี พ.ศ. 2566 เราได้ตั้งงบประมาณไว้ 2,700,000,000 บาท เพ่ิมขึ้นมา 
300,000,000 บาท เหตุผลเรามีรายรับ รวมทั้งเงินอุดหนุนทั้งหมดจากรัฐบาล รวมถึง     
ค่าจัดการบริหารขยะ ค่าเก็บขยะ ทุกท้องถิ่นในจังหวัดระยองก็ได้รวมอยู่ในนี้ทั้งหมด ขณะนี้
ในเดือนสิงหาคม เรามีรายรับที่เข้ามาแล้วถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวน 
2,563,792,418.34 บาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 136,207,581.66 บาท เราเหลือ
เวลาในการจัดเก็บภาษีอีก 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เราก็ได้
ประมาณการว่าตอนนี้เราต่ำกว่าประมาณการ 136 ล้านบาทเศษ ซึ่งในเดือนสิงหาคมจากที่
ผ่านมาในอดีตเราจะเก็บได้ประมาณ 120-130 ล้านบาท ซึ่งก็จะเหลือต่ำกว่าประมาณการ
ประมาณ 10 ล้านบาท พอถึงเดือนกันยายนเราคาดว่าเราจะเก็บได้ประมาณใกล้เคียง 100 
ล้านบาท เพราะถ้าโอนมาในเดือนกันยายนนั้น วิธีการโอนเงินของหน่วยงานราชการเรา
สามารถจัดทำงบประมาณเพ่ิมเติมได้ แต่หากโอนเงินมาช่วงปลายเดือนกันยายนเราจะทำ
งบประมาณไม่ทัน เงินที่เข้ามาในช่วงหลังก็จะตกกลายเป็นเงินสะสมทันที เพราะเราทำไม่ทัน 
แต่ถ้าโอนเข้ามาในเดือนตุลาคมก็จะกลายเป็นงบประมาณของปี พ.ศ. 2567 เราจึงได้
ประมาณการว่าภายในเดือนกันยายนนี้เราจะได้งบประมาณครบ และทำให้เหลือในการจัดทำ
งบประมาณเพ่ิมเติมอีกไม่มากแล้วแต่จำนวนเงิน เวลา ที่เข้ามา ถ้าเข้ามาหลังจากที่ เราทำ
งบประมาณไปแล้ว ฝ่ายบริหารกำลังดูว่าความเหมาะสมที่จะรับรู้รายได้ของเดือนกันยายน 
เพ่ือการจัดทำงบประมาณเพ่ิมเติมนั้น อยู่ในช่วง วันที่ 22-23 กันยายน ถ้าเงินมา หลังจาก
นั้นแล้วก็ตกเป็นเงินสะสม แต่ถ้ามาก่อนเราก็จะทำเป็นงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

ฉบับที่ 1... 
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ฉบับที่ 1 ได้ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงคิดว่าในปี พ.ศ. 2567 เราจะต้องตั้งงบประมาณไว้ที่ 
3,000,000,000 บาท เป็นรายจ่าย ประกอบกับจะมี เงินถ่ายโอน รพ.สต. ที่ถ่ายโอน 
ทุกอย่าง ก็คาดว่าน่าจะเพ่ิมขึ้นหรือต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย ไม่กระทบกระเทือนแผนงาน
หรือโครงการที่เราตั้งงบบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2567 ได้ ประเด็นต่อมากระผมขอเรียนว่า 
ด้วยในปี พ.ศ. 2567 เรามีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก 1. เราได้มีการถ่ายโอน รพ.สต. มาแล้ว 
45 แห่ง เราจึงมีค่าใช้จ่ายตามที่ รพ.สต. ต่างๆ ที่ได้นำเรื่องเข้ามาให้สภาฯ อนุมัติ ในเรื่อง
ของเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเราก็เข้าใจได้ ว่าที่เขาอยู่มาก่อนหน้านี้ก็อาจจะ    
ขาดแคลนเยอะมาก พอถ่ายโอนมายัง อบจ. จึ่งได้นำเรื่องของบประมาณมาค่อนข้างเยอะ   
แต่เราก็ได้พิจารณาให้ตามความจำเป็น ตามเหตุและผล แต่สิ่งที่เราจัดให้เลยคือบุคลากร    
จ้างเจ้าหน้าที่ เพ่ิม ทำไปก่อนจนกว่าเราจะได้รับเงินคืนจากส่วนกลาง เนื่องจากเรื่องนี้         
เรารอไม่ได้จะต้องให้บุคลากรไปปฏิบัติงานก่อน ต่อมาเราก็ได้ให้อุปกรณ์ที่จำเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน รพ.สต. ส่วนอย่างอ่ืนเรายังไม่ได้ให้มากมาย และเราจะ
คัดเลือกจาก รพ.สต. ที่มีผู้มาใช้บริการมากก่อน ต่อมาเรื่องที่ 2. เราคิดว่าเราจะเปิดศูนย์
ฟ้ืนฟูหรือโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็ต้องใช้งบประมาณ   
ในการเตรียมการเยอะ ทำให้งบพัฒนาในปีนี้น้อยลงไปพอสมควร ซึ่งขอเรียนว่างบประมาณ
ในการพัฒนาของเรานั้นเราได้ให้มาเยอะหลายปีมากแล้ว ในปีนี้จะต้องลดลงบ้างเพราะว่า เรา
เอาไปทำศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและการถ่ายโอน รพ.สต. สิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปเราได้คำนึงอยู่แล้ว
ว่าต้องกระทบ แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบริการ เพราะเพ่ือให้ประชาชนที่จะใช้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้นในงบประมาณปี           
พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเป็นที่จะลดงบประมาณในด้านการพัฒนาถนนหนทางลงไป
พอสมควร ดังนี้ จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทำงานผ่านมาทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ จึงได้เสนอร่างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 มาให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
รองประธานสภา(1) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ่
ประธานฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน

เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ หรอืไม ่
     มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........28.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น          

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรไม่รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       รับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
    รับหลักการ      จำนวน ......27......คะแนนเสียง 
    ไม่รับหลักการ     จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง     จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้วเม่ือเวลา 11.55 น. ต่อไปเป็นการ 
รองประธานสภาฯ(1) พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานฯ ผมจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ซึ่งในท่ีประชุมต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ 

  ขอเชิญ ส.อบจ. ทุกท่านพิจารณา กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ และขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณา  

  ขอเชิญผู้เสนอ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ 

ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายสุพล ลี่ไพฑูรย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอปลวกแดง ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   
เริ่มตั้งแต ่

       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕66   เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕66   เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕66  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........28.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามท่ี ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการฯ  ตามที่ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       มีมติในวาระที่  ๒ เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 16... 
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       วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕66  เวลา ๐8.30 น. – ๑6.3๐ น. 
   วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕66  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   และวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕66  เวลา ๐๘.30 น. – ๑6.30 น. 
   รวม ๓ วัน  เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
    เห็นชอบ           จำนวน ......27.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 กระผมขอมอบนายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล รองประธานสภาฯ 
รองประธานสภา(1) คนที่ 2 ปฏิบัตหิน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ญัตติขอควาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ใช้อาคาร   
ศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ 
จงัหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
   ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท

ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2

ขอเสนอ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ใช้อาคารศูนย์ฝึก
อาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

 
 

ตามท่ี องค์การ... 
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   ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับโอนอาคารจากธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 

และได้ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และทรัพย์สินโรงเรียนพออยู่พอกิน 
เป็นเงิน 8,420,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย
แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงแจ้งว่า มีความประสงค์ขออนุญาตใช้อาคาร และ
พ้ืนที่รอบอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่  6 ตำบลชุมแสง อำเภอ        
วังจันทร์ จังหวัดระยอง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เนื่องจากอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มีพ้ืนที่จำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการใช้งานในสภาวะ
ปัจจุบัน และมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้สถานที่ที่ใช้บริการ
ประชาชนที่มาติดต่อไม่สะดวกเพียงพอ ไม่มีสถานที่จอดรถและพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งจำนวนบุคลากรที่เพ่ิมมากข้ึน   

ดังนั้น เพ่ือให้การอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ใช้อาคารศูนย์ฝึก
อาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6  ตำบลชุมแสง  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 ข้อ 155  

   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ใช้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในญัตตินี้นะครับ สำหรับโรงเรียนพออยู่พอกินที่ตั้ง
อยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ขอเล่าความเป็นมาของโรงเรียนพอ
อยู่พอกินให้ทราบก่อนว่าโรงเรียนพออยู่กินนั้นได้รับงบประมาณจากจังหวัดระยองในการ
ก่อสร้างโรงเรียนพออยู่พอกินในพ้ืนที่ของสหกรณ์นิคมชะแวะและใช้พ้ืนที่ร่วมของกรม
ชลประทาน ซึ่งได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก
ทางอำเภอวังจันทร์มีปัญหาด้านการดูแลบำรุงรักษาต่อ ทำให้อาคารต่างๆที่ก่อสร้างไปแล้ว   
ไม่ได้ดูแลรักษาเกิดการทรุดโทรม ทางจังหวัดระยองจึงได้มอบหมายอาคารต่างๆ มาให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ดูแลบำรุงรักษาต่อ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ ปี  พ.ศ. 2565 เพ่ือไปปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของศูนย์ฝึกอาชีพ
โรงเรียนพออยู่พอกินเสร็จเรียบร้อย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีความต้องการ
พ้ืนที่อาคารตรงนี้ไปดำเนินการเพ่ือทำเป็นที่ทำการ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้พิจารณาและจะอนุญาตให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ใช้ในส่วนนี้ เพ่ือในการ
ดูแลบำรุงรักษา เพ่ือไม่ให้ทรุดโทรมต่อไป จึงนำเรียนมาเพ่ือให้สภฯ ได้โปรดพิจารณาต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักด์ิ 
ประธานฯ 
 
 
 

ส.อบจ.มนัส… 
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ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผมนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งอำเภอ  
วังจันทร์ สำหรับระเบียบวาระที่ 8 ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ใช้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน ขอเรียนว่าตอนนี้ทาง อบจ. ได้ไปปรับปรุง
ซ่อมแซม ใช้งบประมาณไปประมาณกว่า 8 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เข้า
ไปใช้ เราเองก็ยังไม่ได้เข้าไปมีภารกิจในโรงเรียนพออยู่พอกินนี้ ถ้าเราให้ อบต.ชุมแสง เข้าไป
ใช้ประโยชน์และไปดูแลทำให้อาคาร สิ่งต่างๆ ไม่ทรุดโทรมหรือรกร้างว่างเปล่า ซึ่งถือว่า    
เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนดูแล มีแต่ รปภ. และแม่บ้านของเรา แต่ถ้าเขาเข้าไป
ทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินการกับโรงเรียนพออยู่พอกินได้ อาจจะจัด
กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เราจะได้เริ่มต้นกิจกรรมของโรงเรียนพออยู่พอกินให้ขับเคลื่อนได้ 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ      เป็นองค์ประชุมตามระเบยีบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........22.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงใช้อาคารศูนย์ฝึก
อาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่  6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง      
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงใช้อาคารศูนย์ฝึก
อาชีพของโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่  6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง      
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงใช้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ของโรงเรียน
พออยู่พอกิน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจนัทร์ จังหวัดระยอง 

    เห็นชอบ           จำนวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุในแก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง รับมอบพัสดุรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ      
จากบริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายรุ่งโรจน์… 
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นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
   ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
รองประธานสภา(2)   
ประธานฯ 

นายปยิะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตต ิเกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ
  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบ 
       พัสดุรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จากบริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด 

   ด้วยบริษัท  ไนน์ ตี้ ไฟว์  อิน โน เวชั่ น  จำกัด ได้มีหนั งสื อ  ที่  NTF6606-019              
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 แจ้งว่ามีความยินดีมอบพัสดุรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 
2 รายการ สำหรับใช้ในการบริการประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

1. Reader Card ID   จำนวน 1 อัน  ราคา 890.- บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
2. คอมพิวเตอร์  หรือ  NotebooK  จำนวน 1 ชุ ด  ราคา 19,575.95 บ าท      

(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อภิปรายในรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากว่า
ต่อไปนี้ เราจะเห็นว่ามีการมอบพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เยอะมาก โดยวัตถุประสงค์คือ
ต้องการที่จะมอบให้กับทาง รพ.สต. ซึ่งเราได้รับการถ่ายโอนมา วัตถุประสงค์ที่ได้รับการ    
ถ่ายโอนมานั้นต้องดำเนินการเข้าสภาฯ เนื่องจากหากเกิดความเสียหายหรือหากต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมบำรุงจะได้ใช้ของ อบจ. หรือของ รพ.สต. แล้วแต่กรณี จึงขอเรียนไว้ว่า
ต่อไปนี้อาจจะมีวาระเกี่ยวกับการรับมอบเข้ามาบ่อยขึ้น จึงจะต้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ       
ให้ความเห็นชอบต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ 

 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 
ประธานฯ      เป็นองค์ประชุมตามระเบยีบฯ หรือไม ่
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน........19.........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุในแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

รับมอบพัสดุรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  จากบริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด  
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไมเ่ห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุในแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
รับมอบพัสดุรายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  จากบริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด  
โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุในแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ
รายการครุภัณฑ์การแพทย ์จำนวน 2 รายการ จากบริษัท ไนน์ตี้ไฟว์ อินโนเวชั่น จำกัด 

    เห็นชอบ           จำนวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการที่ เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 10.1 โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จำนวน 1 คน 
 10.2 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 1 คน 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1)  
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก 
เลขานุการสภาฯประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 
   ข้อ 3 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขนาดเล็กและ

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย  
   (๕) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน 
   ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
   (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๓ (๕) ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่นั้น 
 
 
 
 

ข้อ 8 ประธาน... 
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   ข้อ 8 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง มีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกันมิได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานศึกษาที่มี
ข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อ 3 (3) ติดต่อกันเกินสองวาระได ้

   ข้อ 10 วรรคท้าย ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง 
จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบ
วาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารบัหน้าที่ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ข้อ 10.1 การสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองประธานสภา(1) ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนานาชาติ ตากสินแกลง 
ประธานฯ   ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกบัวาระนี้ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอเรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการที่ เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 
   ด้วยโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่ เป็นผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน
คณะกรรมการชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3 (5) ข้อ 6 (3) ข้อ 8 
และ ข้อ 10 จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้คัดเลือกผู้แทน 
จำนวน 1 คน เพ่ือเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน 
ประธานฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนนานาชาติ  

ตากสินแกลง จำนวน 1 คน  
   ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอเมืองระยอง  ขอเสนอ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทน    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนนานาชาติ    
ตากสินแกลง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภา(1)  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
ประธานฯ  ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ท่านยินยอมหรือไม ่

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ยินยอมครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม ่
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ เสนอ 
ประธานฯ 

มติทีป่ระชุม   เลือก ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ต่อไป ข้อ 10.2 การสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
รองประธานสภา(1) ท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
ประธานฯ จำนวน 1 คน 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ 
ประธานฯ 

 
 
 
 
 
 
 

นายประสานต์… 
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นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 

ขอเสนอเรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการที่ เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

   ด้วยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่กำลัง
จะหมดวาระ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3 (5) ข้อ 6 (3)   
ข้อ 8 และ ข้อ 10 จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้คัดเลือกผู้แทน 
จำนวน 1 คน  เพ่ือเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควร เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง จำนวน 1 คน 

ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี 

ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหล ี กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายวิยา ซู่นหลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
รองประธานสภา(1)  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
ประธานฯ  ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ท่านยินยอมหรือไม ่

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ยินยอมครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม ่
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี เสนอ 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เลือก ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง เพื่อทราบ หน่วยงานของรัฐขอรับพัสดุ 
11.1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ขอรับโอนพัสดุ รายการเวทีการ   
        แสดงมาตรฐานในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบล    
        มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
11.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ 
        ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน        
        จำนวน 1 คัน 

    (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2560  

ข้อ 215 กำหนดว่าหลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้
ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ 
(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ฯลฯ 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์ ข้อ 11.1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ขอรับโอนพัสดุ รายการเวทีการแสดง 
รองประธานสภา(1) แบบมาตรฐานในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
ประธานฯ ระยอง จังหวัดระยอง 

ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผม ขอมอบให้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์ กระผมอนุญาต 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ แถลงรายละเอียด 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 
 

นายประสานต์… 
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นายประสานต์ พฤกษาชาติ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 ขอเสนอ  

เรื่อง หน่วยงานของรัฐขอรับโอนพัสดุ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ขอรับโอนพัสดุ 
รายการเวทีการแสดงแบบมาตรฐานในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเวทีการแสดงแบบมาตรฐานในพ้ืนที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วงเงินตามสัญญาจ้าง  เป็นเงิน 1,088,000 บาท (หนึ่งล้าน-
แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ กพ.353/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 นั้น  
เนื่องจาก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุรายการดังกล่าว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหาร
จัดการบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากพัสดุรายการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง            
จะดำเนินการโอนพัสดุฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองได้รับทราบ 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ต่อไป ข้อ 11.2 องค์การบริการส่วนตำบลตาขัน ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ 
รองประธานสภา(1) ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผม ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง 
นายก อบจ. คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 ตามทีอ่งค์การ 

บริหารส่วนตำบลตาขัน  แจ้งว่ามีรถยนต์เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตาขันไม่เพียงพอ จึงมีความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก 
หมายเลขทะเบียน กท 3729 ระยอง ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ KUN26R-PRMSYT A4      
สีเทา เลขตัวรถ MRoFZ29G502515741 เลขเครื่องยนต์ 1KD-6256728 เชื้อเพลิง 
ดีเซล จำนวน 4 สูบ 2982 ซีซี 163 แรงม้า เลขรหัสพัสดุ กผ 001-52-0021  ราคา 
610,000.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน 
 
 
 
 

แจ้งความประสงค์... 
 



 
- 51 - 

 
แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหาร
จัดการบำรุงรักษาใช้ประโยชน์ จากพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะดำเนินการโอนพัสดุฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง เพื่อทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  กระผม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่อง การประกาศ 
นายก อบจ. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม 

ฉบับที่  2 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดทำแผนพั ฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2566– 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แล้วเสร็จ
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพ่ือให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

 
 

ประจำปี... 
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ประจำปีและงบประมาณ รายจ่ ายเพ่ิม เติ ม  ซึ่ งสอดคล้องและเป็น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส ่วนจ ังหวัด อำเภ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอแจ้งการประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับทราบ  

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี ถอืว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเจษฏา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างสรรค์ความ
ประธานฯ เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา  
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ผมขอปิดการประชุมครับ     

เลิกประชุมเวลา  12.30 น.     

 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 


